

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 365* Năm 7 / 2018 * Chúa nhật 31 / 03 / 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Là thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn

Hường

Để sống Mùa Chay năm nay Đức Thánh Cha Phanxico nhiều lần kêu gọi các tín hữu bài trừ tật nói hành nói xấu người khác.

Trong cuộc viếng thăm Giáo xứ thánh Crispino thành Viterbo ở Roma, chiều ngày 3-3-2019, ĐTC đã mời gọi các tín hữu hãy xét những khuyết điểm của mình trước và đừng tìm kiếm những sai lỗi của người khác trước, và nhất là đừng nói hành nói xấu tha nhân. Đó là thái độ của những kẻ giả hình mà Chúa lên án.

ĐTC nhấn mạnh rằng: "Kẻ ngồi lê mách lẻo không kết thúc với hành động của mình, nhưng đi xa hơn, **họ gieo rắc bất hòa, gieo vãi thù hận và sự ác**. Xin anh chị em hãy nghe điều này, tôi không nói quá: các cuộc chiến tranh bắt đầu bằng miệng lưỡi. Khi bạn nói xấu người khác, tức là bạn bắt đầu một cuộc chiến. Một bước tiến đến gần chiến tranh, một cuộc tàn phá. Hủy diệt người khác bằng miệng lưỡi hoặc bằng một quả bom nguyên tử cũng giống như nhau. Cả hai đều là tàn phá. Miệng lưỡi có sức tàn phá như một quả bom nguyên tử. Nó rất mạnh. có sức tàn phá. Bao nhiêu chiến tranh bắt đầu bằng những lăng mạ, bằng những lời nói xấu người khác...

Và ĐTC kết luận rằng: "Chúng ta sắp bắt đầu mùa chay, thật là đẹp nếu mỗi người chúng ta, trong Mùa Chay, suy tư về điều này : Tôi đã cư xử thế nào với người khác? Tâm hồn tôi thế nào trước dân chúng? Tôi là một kẻ giả hình, tôi tươi cười, nhưng rồi đằng sau lưng tôi phê bình, phá hủy bằng miệng lưỡi của tôi? Và nếu vào cuối mùa chay này, chúng ta có khả năng sửa chữa một chút về những điều ấy, ... tôi bảo đảm với anh chị em rằng Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu sẽ đẹp hơn, sẽ cao trọng hơn giữa chúng ta".



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

31/03/2019 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

ĐỨNG LÊN VÀ TRỞ VỀ VỚI CHA

“Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ vì em con đây đã chết nay lại sống đã mất nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)

Suy niệm: Bài dụ ngôn phác họa hai hình ảnh thật đẹp: người con thứ *đứng lên* đi về nhà cha và người cha từ xa ngóng chờ con, rồi *chạy lại* ôm lấy con. Bên cạnh đó là một hình ảnh trái ngược và phản cảm: người con trưởng đứng ở bên ngoài, không chịu vào nhà. Người cha không sai đầy tớ đi bắt người con thứ về trừng phạt, nhưng chờ đợi con hoán cải. Khi người con quay về, ông làm mọi cách bày tỏ niềm vui của lòng cha nhân hậu: ôm hôn, đeo nhẫn, mang giày, mặc y phục mới, hạ con bê béo. Người con thứ tưởng sống buông thả tự do như mình thích là hạnh phúc, nhưng rốt cuộc nhận ra sự sai lầm của mình, để rồi quay về với tình yêu của cha. Anh con trưởng không chịu vào nhà chia vui với em mình, vì anh không khám phá ra lòng cha nhân hậu, cũng như hẹp hòi trước sự tái sinh của em mình.

Mời Ban: Bạn chọn hình ảnh nào để ghi nhớ và sống trong mùa Chay này: đứng lên trở về như người con thứ vì nhận ra mình sai lỗi, hay tiếp tục đứng bên lề lòng Chúa nhân hậu như người con trưởng, vì tưởng rằng mình chẳng có tội gì? Chân dung Thiên Chúa, qua hình tượng người cha nhân lành, kiên nhẫn chờ đợi, rộng lượng khoan dung, có đáng động tâm hồn bạn trong những ngày này không?

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra sự vô ơn của mình với Chúa, muốn tự do theo ý riêng chứ không theo Lời Chúa dạy, để rồi thật sự hoán cải, đổi mới lối sống.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã mạc khải cho con thấy lòng Chúa Cha nhân hậu như thế nào. Xin cho con luôn tìm mọi cách đổi mới đời con theo Tin Mừng Chúa dạy. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Trong "Kinh Lạy Cha" chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của hết mọi người.

Trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư 27.3 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã bắt đầu loạt bài suy tư về phần thứ hai của "Kinh Lạy Cha".

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng những nhu cầu cụ thể, những nhu cầu khẩn thiết cụ thể nhất của cuộc sống: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày", nhắc nhở rằng chúng ta không thể tự cung cấp. ĐTC mời

gọi chúng ta suy xét lời cầu nguyện này từ quan điểm của những người đang cần thật sự: “Biết bao nhiêu bà mẹ và biết bao nhiêu người cha, ngay cả ngày nay, đi ngủ với sự buồn bực vì chưa đủ cơm bánh cho con cái họ vào hôm sau?”. Nhìn từ quan điểm này, “những lời của Chúa Giêsu mang lấy một sức mạnh mới”. “Lương thực hằng ngày của chúng ta” không chỉ là cơm bánh, mà còn là tất cả mọi thứ cần thiết của cuộc sống, như nước uống, thuốc men, một ngôi nhà, một công việc. Hơn thế, trong “Kinh Lạy Cha” chúng ta cầu nguyện không chỉ cho những nhu cầu của chúng ta, mà còn cho nhu cầu của mọi người. Nếu không cầu nguyện theo cách này, Kinh Lạy Cha sẽ không còn là một kinh nguyện Kitô Giáo”. Kinh Lạy Cha bao gồm một thái độ của sự đồng cảm và liên đới. Bằng cách này, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thừa những nhu cầu của mọi người lên Chúa Cha.

ĐTC nhớ lại đoạn kinh thánh kể về câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14, 15-20). Việc hoá bánh và cá ra nhiều là một phép lạ thật sự nhưng phép lạ lớn lao hơn là sự chia sẻ. Bé trai đã chia sẻ phần bánh và cá của mình “đã hiểu bài học từ ‘Kinh Lạy Cha’”. “Lương thực ấy không phải là tài sản riêng... nhưng là sự chu cấp cần được chia sẻ, với ân sủng của Chúa”. Trong phép lạ này, ĐTC nói khi kết thúc, Chúa Giêsu báo trước một sự hiển dương chính Ngài trong Thánh Thể: “Chỉ Thánh Thể” “mới có thể làm no thoả con đói Đấng vô biên và lòng khao khát Thiên Chúa vốn đang hoạt động nơi mỗi con người, ngay cả trong việc tìm kiếm cơm bánh hằng ngày”.

❖ ĐTC Phanxicô giải thích vì sao ngài từ chối hôn nhân

Bí ẩn chung quanh việc Đức Phanxicô từ chối không để giáo dân hôn tay, hôn nhẫn khi có một hàng dài người chờ hôn được giải thích: vì lý do vệ sinh, ngài tránh gây nhiễm!

Ngày thứ năm 28 tháng 3, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh giải thích với báo chí: “Đây chỉ đơn thuần vấn đề vệ sinh”. Vì có một hàng dài người đang chờ chào ngài, Đức Phanxicô không muốn gây nhiễm vì người này người kia đến hôn tay, hôn nhẫn trong khoảng cách thời gian rất ngắn.

Ông Gisotti tuyên bố: “Ngài thích ôm hôn giáo dân và thích được giáo dân hôn lại,” như khi ngài ôm hôn nữ tu truyền giáo lớn tuổi trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 27 tháng 3 vừa qua.

Một vài quan sát viên của Vatican cho biết, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI cũng không thích hôn tay nhất là khi có nhiều người đứng sắp hàng chờ đến lượt.

❖ Một thầy dòng Phanxicô thắng giải giáo viên giỏi nhất thế giới

Thầy Peter, dòng Phanxicô, thắng giải giáo viên giỏi nhất thế giới của giải Giáo viên Toàn cầu. Thầy đã vượt qua 40 ngàn ứng viên từ khắp nơi trên thế giới, sau đó lọt vào vòng chung kết với 50 giáo viên và giáo sư. Giải thưởng

được trao hôm 24/03/2019 tại Dubai bởi quỹ Varkey với trị giá 1 triệu đôla Mỹ. Đây là lần thứ 5 giải này được trao.

Thầy là giáo viên dạy toán và vật lý tại trường trung học Keriko, một vùng nông thôn ở Kenya, một khu vực khô cằn, thường xuyên bị nạn đói, nơi 30% học sinh khó khăn để tồn tại, nơi có nhiều trẻ mồ côi; và việc đi học dường như là một thứ xa xỉ mà ít em có được.

Thầy Peter sẽ dành số tiền thưởng 1 triệu đôla cho các hoạt động giáo dục ở vùng thầy dạy. Trong buổi lễ nhận thưởng, thầy Peter phát biểu: “Mỗi ngày Châu Phi lật sang một trang mới. Và hôm nay là một ngày khác. Giải thưởng này không phải của tôi, nhưng là của các em trong lục địa vĩ đại này. Tôi đứng đây nhờ những gì học sinh của tôi đã đạt được. Giải thưởng này mang đến cho các em cơ hội, nói với thế giới rằng mọi thứ đều có thể.”

Thầy Peter là một người nhiệt huyết, đạo đức và thực dụng. Thầy đã cùng các học sinh của mình tham dự Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật 2018 tại Kenya, nơi các học sinh trưng bày một thiết bị do họ thiết kế để giúp người mù và người điếc đo các vật thể. Nhóm Khoa học và Toán học của thầy cũng đủ điều kiện tham dự Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế 2019 tại Arizona, Hoa Kỳ. Các học sinh của thầy cũng giành được giải thưởng của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia vì đã sử dụng thăm thực vật địa phương để tạo ra điện: “Chúng tôi sử dụng một ít nước”.

Thầy Peter Tabichi đã lập một “Câu lạc bộ hòa bình”, tại đây thầy dạy cho các em nói chuyện, thảo luận về thể thao và nông nghiệp. Thầy trồng cây với các em, như biểu tượng của cuộc sống và tình bạn, và trong giảng dạy, thầy dùng những công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Giải tội mùa chay**

Ngoài việc giải tội sau mỗi thánh lễ, giáo xứ sẽ mời khoảng 10 cha đến giúp cộng đoàn lãnh nhận bí tích hòa giải vào ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh (15,16,17/4/2019). Xin cộng đoàn thu xếp thời gian để lãnh nhận bí tích giao hòa.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Ông Sự:** 2.000.000đ. **Anh Hậu:** 100kg gạo.